

บทบรรณาธิการ

วารสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของวารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี อะไรๆ ที่ทำเป็นครั้งแรกก็มักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ แต่ความไม่สมบูรณ์นี้เองก็นับได้ว่าเป็นความตื่นเต้นตื่นเต้นท้าทาย หลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งใหม่ที่ คณะผู้จัดทำวารสารได้เรียนรู้ด้วยความรู้สึกสดใหม่

การริเริ่มจัดทำวารสารนี้เกิดจากการได้เล็งเห็นว่าพื้นที่การเผยแพร่บทความวารสาร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรียังมีอยู่ไม่มากนัก ยิ่งโดยเฉพาะงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เองก็นับว่ามีค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดทำวารสารประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ให้นักศึกษาปริญญาตรี และเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตผลงานเขียนที่มีคุณภาพเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับ นักศึกษาผู้สนใจประวัติศาสตร์คนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการผลิตบทความวิชาการเบื้องต้นอีกด้วย

เช่นเดียวกับวารสารวิชาการส่วนใหญ่ในยุคดิจิทัล คณะผู้จัดทำตัดสินใจเลือกเผยแพร่วารสารนี้ในแบบออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์ของภาควิชาประวัติศาสตร์ มช. เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ อันที่จริงแม้จะมีความปรารถนาให้มีรูปแบบกระดาษแบบดั้งเดิม แต่ด้วยเหตุผลในเรื่องงบประมาณ จึงยอมรับวารสารฉบับดิจิทัลเป็นหลักโดยคุณฉวี

แม้ว่าวารสารประวัติศาสตร์นี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้กีดกันนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นแต่อย่างใด อีกทั้งยังยินดีต้อนรับงานเขียนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยเช่นกัน ด้วยความมุ่งหวังว่าอยากสร้างพื้นที่ “เปิด” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในการเผยแพร่การค้นคว้างานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในหลากหลายมุมมอง ทางผู้จัดทำจึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในพื้นที่ วิชาการนี้ เพื่อให้วารสารประวัติศาสตร์ฉบับปฐมฤกษ์ได้คงทำฉบับต่อไป ไม่เลิกทำไปเสียก่อน

กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์

บรรณาธิการประจำฉบับ

คำชี้แจง

เจ้าของ: วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ดำเนินการโดยภาค
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร: 053-943-243

อีเมล: kittisak.su@cmu.ac.th

Facebook: <https://www.facebook.com/histcmu/>

เว็บไซต์วารสารออนไลน์: <https://hist.human.cmu.ac.th/journal>

บรรณาธิการประจำฉบับ: อ.ดร.กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์

บรรณาธิการวิจารณ์หนังสือ: อ.ดร.ทินกฤต สิริรัตน์

กองบรรณาธิการ: คณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี เป็นวารสารวิชาการ
ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่สองเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม วารสารประวัติศาสตร์นี้เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยไม่จำกัด
ภูมิภาค ช่วงเวลา หรือแนวพินิจ ผู้เขียนบทความต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเพิ่ง
สำเร็จการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี จากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้งนี้ บทความที่ส่ง
มาให้พิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) และมีการ
อ้างอิงตามหลักวิชาการ

กองบรรณาธิการทำหน้าที่กลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับให้เหมาะสมกับวารสาร จากนั้น
กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านประเมินคุณภาพบทความ โดยไม่เปิดเผย
ชื่อผู้ประเมินและผู้เขียน ผู้เขียนควรมีความอดสาหะในการปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้นจนจบ
กระบวนการ ความยาวของบทความที่เหมาะสมกับอยู่ระหว่าง 15-30 หน้า ทั้งนี้ โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ในเว็บไซต์ของวารสาร <https://hist.human.cmu.ac.th/journal>